

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 10 năm 2024

THƯ NGỎ

**Mời đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát triển
Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032**

Kính gửi: Các đơn vị đồng hành Đề án Bảo tồn Sếu đầu đỏ
tại Tràm Chim – Đồng Tháp

Trước tiên, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tôi xin gửi đến quý đơn vị lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự đồng hành quý báu của đơn vị trong thời gian vừa qua đã quan tâm và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và triển khai các chương trình, dự án cho Vườn quốc gia Tràm Chim thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như các hoạt động phát triển sinh kế cho người dân nói riêng.

Vườn Quốc gia Tràm Chim (thuộc thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông), được công nhận là Khu bảo tồn đất ngập nước quan trọng quốc tế - **Khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới** với nhiều loài chim nước quý hiếm cần được bảo tồn, trong đó có loài Sếu đầu đỏ. Tuy nhiên, vừa qua số lượng Sếu suy giảm qua từng năm, và chỉ ghi nhận các cá thể Sếu xuất hiện tại Vườn Quốc gia Tràm Chim vào năm 2021 và năm 2024. Đây là điều trăn trở, lo lắng không chỉ của chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, mà còn là sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đối với loài chim quý hiếm này và hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Để từng bước phục hồi và phát triển lại đàn Sếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành “**Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032**”. Mục tiêu của Đề án là phục hồi và phát triển đàn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp bằng biện pháp nuôi và thả lại môi trường tự nhiên. Giai đoạn từ năm 2024 - 2028 sẽ tiếp nhận 30 cá thể Sếu 06 tháng tuổi từ Thái Lan nuôi chăm sóc và thả về môi trường thiên nhiên. Giai đoạn 2028 - 2032, tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng sẽ tiếp tục nhân nuôi, sinh sản với mục tiêu đến năm 2032 sẽ nuôi thả 100 cá thể và tối thiểu 50 cá thể có thể tự sinh sản và tồn tại ngoài môi trường tự nhiên.

Để góp phần tạo nên sự thành công chung trong việc triển khai **Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032**, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng kính mời quý đơn vị quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp thực hiện Đề án.



Sự tham gia tài trợ của quý đơn vị góp phần vào sự thành công trong việc triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới, sự phục hồi và phát triển của đàn Sếu, cũng như hệ sinh thái tự nhiên của Vườn Quốc gia Tràm Chim, góp phần xây dựng hình ảnh Đất sen hồng - Khi đàn Sếu trở về.

Mọi thông tin đăng ký đồng hành, đóng góp của quý đơn vị xin liên hệ:

- Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim/Phó trưởng ban Ban điều hành Đề án.

- Số điện thoại: 0919.537.537.

- Tên tài khoản: Vườn Quốc gia Tràm Chim.

- Số tài khoản: **110002959932**.

- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng giao dịch Tam Nông

Để biết thêm thông tin chi tiết về Đề án, vui lòng quét mã QR-Code.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chân thành cảm ơn quý đơn vị, chúc quý đơn vị luôn thành công và phát triển.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH



Phạm Thiện Nghĩa

